

Số: 0805V/2026/DDG/CV
(V/v: Giải trình nguyên nhân lỗ của BCTC
riêng và hợp nhất năm 2025.)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2026

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ vào Thông tư 76/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương (Mã chứng khoán: DDG) trên Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất.

Công ty xin giải trình nguyên nhân lỗ như sau:

1 - Báo cáo tài chính Riêng (Công ty Mẹ)

Do doanh thu từ hoạt động thương mại sụt giảm mạnh, cùng với việc các hệ thống cung cấp hơi nhiệt giảm công suất, một số hệ thống phải tạm ngừng hoạt động do khách hàng cắt giảm sản lượng. Đồng thời, các hệ thống đến kỳ cần được nâng cấp, sửa chữa đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, chi phí khấu hao hàng năm vẫn duy trì ở mức cao do nguyên giá tài sản cố định của nhà máy lớn, làm gia tăng áp lực lên lợi nhuận. Đồng thời, chi phí lãi vay từ các hợp đồng tín dụng không giảm cũng tác động tiêu cực đến lợi nhuận cuối năm.

Ngoài ra, việc trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi ở mức cao cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng làm suy giảm lợi nhuận của Công ty trong năm.

2 - Báo cáo tài chính Hợp nhất (Tập đoàn)

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, kết quả kinh doanh thua lỗ chủ yếu phát sinh tại Công ty mẹ. Đồng thời, Công ty Cổ phần CL (Công ty con) trong năm chưa phát sinh doanh thu và Công ty vẫn phải thực hiện trích lập dự phòng với giá trị lớn đối với các khoản phải thu khó đòi. Những yếu tố này đã tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động kinh doanh và làm suy giảm lợi nhuận của Tập đoàn trong năm tài chính 2025.

Vì vậy, Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn ghi nhận mức lỗ tăng tương ứng.

Công ty chúng tôi xin cam đoan số liệu trên là đúng với sự thật và đồng thời cam kết sẽ tuân thủ quy định về công bố thông tin.

Trân trọng cảm ơn././

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN KIM SA